
 
           การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที ่10  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  
 

   วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  10 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธาน             
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรแล้ว และประธานฯ ได้ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้  
  (1) กระทู้ถาม       

 1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 1.1.1 กระทู้ถามเรื่อง การระงับเหตุและการช่วยเหลือประชาชนจากกรณีเกิดเหตุ

ระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จ ากัด ในซอยกิ่งแก้ว 21 ม.15         
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เม่ือวันที่ 5 ก.ค. 64 เวลา 03.20 น. แรงระเบิดส่งผลให้
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย มีการเตรียมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างไร               
โดย นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ    
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้ตอบ 

จากเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จ ากัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตโฟมและ
เม็ดพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว 21 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน โรงแรม 
อพาร์ทเมนท์ ห้องพัก ระยะรัศมีรอบ ๆ จากโรงงานที่ระเบิดท าให้บ้านเรือนได้รับแรงสั่นสะเทือนท าให้กระจก
บ้านตกลงมาเเละประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้น้องพอส หรือนายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ 
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมเด็จเจ้าพระยา เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการเตรียม     
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างไร กับเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนในครั้งนี ้

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า จากเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้
บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จ ากัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 3.20 นาฬิกา เบื้องต้นทราบมาว่า
เป็นโรงงานของชาวจีนไต้หวัน ได้มีการตั้งโรงงานมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2532 คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากสารเคมี
รั่วไหล มีการเกิดระเบิดข้ึนอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีได้รับการผู้บาดเจ็บ จ านวน 44 ราย และชีวิต จ านวน 1 ราย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามและประสานงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
กับจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ด าเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัย    
และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ณ ศูนย์มูลนิธิร่วมกตัญญู ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้ต้องมีการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดย
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการ มีอ านาจควบคุมและก ากับการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ นอกจากนี้       
ในแต่ละจังหวัดก็ต้องมีการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด้วย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อ านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดนั้น  ในกรณี
ของเหตุระเบิดและไฟไหม้ที่บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จ ากัด ถือเป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มีหน้าที่ต้องควบคุมและบัญชาการให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า รวมถึงการอพยพประชาชนมีมาตรการที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
บรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ 
และเครื่องมือเครื่องใช้และจัดระบบการปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัย การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะ
กิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น รวมทั้งการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการ
บรรเทาสาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การสื่อสารและการสาธารณูปโภค รวมถึงการซ่อมแซม บูรณะ ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลัง
ที่สาธารณภัยสิ้นสุด นอกจากนี้ มีการบริหารบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีบุคลากรเข้ามา
ช่วยเหลือประมาณ 1,000 คน มีเครื่องจักรกลประมาณ 200 กว่ารายการ และจังหวัดสมุทรปราการได้
ประกาศเป็นภัยพิบัติ ในอ าเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เพ่ือใช้งบประมาณในการบรรเทาสาธารณภัย     
เฉพาะหน้า และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมส่งเฮลิคอปเตอร์ ปภ.    
KA-32 พร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT และระดมรถดับเพลิง และเคมีโฟมสนับสนุนควบคุมที่เกิดเหตุ
อีกจ านวนมาก เพ่ือร่วมกันระงับเหตุไฟไหม้รุนแรงโรงงานพลาสติกดังกล่าว ขณะนี้มีผู้อพยพประมาณ 249 คน 
และมีผู้เสียชีวิต จ านวน 1 คน ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ  และได้รับรายงานล่าสุดว่าสามารถควบคุม
เพลิงได้เรียบร้อยแล้ว   

1.1.2 กระทู้ถามเรื่อง เหตุเพลิงไหม้และระเบิดของโรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก
ขนาดใหญ่ ซอยกิ่งแก้ว 21 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดย นายวุฒินันท์ บุญชู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย          
โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 

        จากเหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก รัฐบาล          
มีแนวทางในการชดเชยให้กับประชาชนด้วยความเป็นธรรมอย่างไร เนื่องจากวงเงินประกันที่โรงงานท าไว้      
เพ่ือป้องกันความเสียหายโดยรอบมีเพียง 20 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม เยียวยา อสังหาริมทรัพย์ 
ประชาชนต้องฟ้องร้องเองหรือไม่ รัฐบาลมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไร อีกทั้ง สารตกค้างของน้ าในพื้นที่เกิด
จากสารปนเปื้อน ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว รัฐบาลจะมีการตรวจสุขภาพให้กับ
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน ผู้เผชิญเหตุ อย่างละเอียดอย่างไร และมีแนวทางในการดูแล สร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไร ด้วยเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท าให้เห็นว่า อาสาสมัคร นักผจญเพลิง 
ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเอง รัฐบาลมีแนวทางพัฒนาในการปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้ครบถ้วนอย่างไร นอกจากนี้ รัฐบาลมีแนวทางในการดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ในระยะยาว
อย่างไร  

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า  การเยียวยาจะเป็นไปตาม
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ระเบียบของกระทรวงการคลัง และกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมูลนิธิ             
ราชประชานุเคราะห์ได้มีการเยียวยาผู้ เสียชีวิตเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้น               
ได้มีการตรวจสอบรอบโรงงานในรัศมี 8 กิโลเมตร ยังอยู่ในความปลอดภัย โดยค่าเฉลี่ยทั้งหมดไม่เกินมาตรฐาน
ที่ก าหนด ด้านมลพิษน้ า มีการตรวจสอบแหล่งน้ าโดยรอบได้เก็บตัวอย่างจากการปนเปื้อนในคลองสาธารณะ 
ซึ่งคุณภาพของน้ า ไม่พบการปนเปื้อน ประชาชนสามารถใช้น้ าได้อย่างปกติ แต่ควรงดใช้น้ ากรองในการอุปโภค
บริโภคในขณะนี้ และได้มีการฉีดน้ าควบคุมอุณหภูมิเพ่ือป้องกันการประทุอีกครั้ง ซึ่งในขณะนี้ยังกันพ้ืนที่
โดยรอบ 1 กิโลเมตร ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวยังไม่สามารถกลับเข้าพ้ืนที่ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด เมื่อควบคุมอุณหภูมิสารที่ตกค้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วจะน าไปก าจัดที่
โรงงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทันที ซึ่งทุกปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะดูแลอย่างใกล้ชิด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยจะบูรณาการร่วมมือกัน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงาน กรมควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ ได้วัดคุณภาพอากาศโดยรอบ
ทุกพ้ืนที่แล้วอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ไม่กระทบกับสุขภาพประชาชนด้านความปลอดภัยของผู้ ปฏิบัติงานและ
ประชาชน รัฐบาลมีความห่วงใยเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียขึ้น โดยจะถอดบทเรียนใน
เหตุการณ์นี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้การดูแลกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ สร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยรัฐบาลจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุด        
และจะน าข้อสังเกตที่สมาชิกฯแนะน าไปศึกษา เพ่ือให้การป้องกันภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
     1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียน         

ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยนางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร      
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึง่) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564) 

ด้วยปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศประมาณ 7,000 กว่าโรงเรียน มีจ านวน
นักเรียนประมาณ 810,000 คน เด็กนักเรียนเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนขยายโอกาส โดยเฉพาะในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประสบปัญหาในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากสาเหตุหลักหลายปัจจัย เช่น 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ปัญหาการเดินทางไปโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียน ฯลฯ 
จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เยาวชนของชาติกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียม
กับเยาวชนในวัยเดียวกัน อีกทั้งท าให้ประเทศชาติขาดการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่จะเป็นก าลัง          
ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตจึงขอเรียนถามว่า 

1. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ     
ในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

2. กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนขยายโอกาสให้นักเรียน
ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงว่า
โรงเรียนขยายโอกาสของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมารัฐบาลได้เล็งเห็นถึงการยกระดับของการศึกษา        
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ขยายโอกาสการศึกษาภาคบังคับ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไม่มีการเก็บค่าการศึกษา         
โดยโรงเรียนขยายโอกาสมีประมาณ 7,000 แห่ง นักเรียนที่จบชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 3 มีการศึกษาต่อถึง      
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ชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนขยายโอกาส คือพ้ืนที่แห่งความหวัง สานฝันให้กับนักเรียนที่มีข้อจ ากัดในการศึกษาต่อ 
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวในชนบท สิ่งที่ท าให้มีรายได้คือการท าไร่ ท านา รับจ้างทั่วไป ท าให้ด้านการเงิน
ไม่มีความพร้อมมากนัก สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ท าให้ทางครอบครัวตัดสินใจให้เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
และเป็นโรงเรียน “ขยายโอกาส” ท าให้เด็กเหล่านั้นจบการศึกษาภาคบังคับได้ เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นได้มีการ
ขยายศักยภาพทางการศึกษา การเรียนการสอนจึงเน้นไปที่ “ทักษะชีวิต” ถ้าจะเรียนตามหนังสือ ตามตัวชี้วัด 
เด็กจะเบื่อและคิดว่าไกลตัว ดังนั้น จึงได้บูรณาการเข้ากับวิชาอ่ืน ๆ ย่อยเนื้อหา และหลอมรวมออกมาเป็น
กิจกรรม โดยมีการเชื่อมโยงไปถึงการศึกษาระบบนิเวศในท้องถิ่นของนักเรียน ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีจ านวน
นักเรียนลดลงเนื่องจากจ านวนประชากรที่เกิดใหม่มีจ านวนลดลง อีกทั้งมีการพัฒนาทักษะของนักเรียนให้ดีขึ้น
สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีท าให้คุณภาพทางการศึกษาดียิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เลือก
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบาย
ที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียม
และครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์
รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชนในระยะยาว โดยเป็นโรงเรียนที่มี
ความพร้อมในเรื่องการสร้างอาชีพ มีการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันอาชีวะและมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในการ
พัฒนาหลักสูตรเรื่องอาชีพ ส าหรับในเรื่องบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ       
มีสมรรถภาพและสมรรถนะในด้านภาษาและดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นในเรื่องหลักสูตร ส าหรับนักเรียนที่
ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กองทุน เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีภารกิจในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพ่ือบรรเทา
ความยากจนอันเป็นรากเหง้าของปัญหาอ่ืน ๆ หรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การแพร่ระบาดของโรค         
โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและท าให้เกิดความเหลื่อมล้ ามากขึ้น การสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของครูและโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน และทักษะการเรียนการสอน 
จะตอบโจทย์ความแตกต่างหรือข้อจ ากัดของเด็กและเยาวชน อันเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ า
ของการศึกษาในประเทศไทย 

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร โดยนายองอาจ 
คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม        
ถาม นายกรัฐมนตรี 

      (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  6               
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564) 

      - เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ      
ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 
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1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบระบายน้ าบริเวณถนนกาญจนาภิเษก     
ตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค) โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

       - เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ      
ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยขะยุง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย     
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 

      (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 1.2.3 – 1.2.4 เลื่อนมาจากการประชุม        
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564) 

      โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยขะยุง ซึ่งอยู่อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด       
ศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ยาว 620 เมตร สูง 24.35 เมตร สามารถเก็บกักน้ าได้ประมาณ               
42 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หากด าเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะสามารถสนับสนุนน้ าเพ่ือการผลิต
น้ าประปาได้ ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่  5 ต าบล ของอ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ และสามารถ                
ส่งน้ าสนับสนุนด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนกว่า 42,000 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งอีกกว่า 10,500 ไร่ นอกจากนี้ 
ยังช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยทางด้านท้ายน้ าได้อีกด้วย การด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่โดยการพัฒนาแหล่ งน้ าในบริเวณเชิงเขาพนมดงรัก       
ให้เป็นแหล่งน้ า ส าหรับใช้ในการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคในฤดูฝนและฤดูแล้ง อีกทั้ง สามารถส่งน้ า  
ช่วยให้เกษตรกรท าประมง รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง 
ดังนั้น หากมีการด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยขะยุงโดยเร็วย่อมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่าง ๆ                   
ต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรมีน้ าใช้ตลอดทั้งปีการอุปโภค -บริโภค และแก้ไขบัญหา  
น้ าท่วมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต จึงขอเรียนถามว่า 

1. รัฐบาลมีแผนงานและขั้นตอนในการสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยขะยุงหรือไม่ อย่างไร 
ขอทราบรายละเอียด 

2. หากรัฐบาลมีแผนงานในการสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยขะยุงจะเริ่มท าการก่อสร้าง
เมื่อใดใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและใช้งบประมาณเท่าใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร ขอทราบ
รายละเอียด 
   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดยตอบชี้แจงว่า รัฐบาล
ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด การสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยขะยุง เป็นประโยชน์อย่างยิ่ ง แต่เกิดปัญหา             
ในการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์จึงต้องค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ 
รัฐบาลจึงมีนโยบายชัดเจนให้มีการปรับลดพื้นที่การสร้างอ่างเก็บน้ า อย่าให้มีผลกระทบกับธรรมชาติ ขอยืนยัน
ว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบกับกรมชลประทานเพ่ือดูพ้ืนที่ โดยจะสร้าง
ให้อ่างเก็บน้ ามีความยาวกว่า 160 กิโลเมตร เพ่ือกระจายน้ าไปโดยรอบอ าเภอกันทรลักษ์อย่างทั่วถึง            
ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยเยียวยาผู้ที่บุกรุกเข้าอาศัยในพ้ืนที่ป่าที่จะใช้สร้างอ่างเก็บน้ า และจะชดเชยอย่างเป็นธรรม 
เมื่อมีการเจรจาขอให้ประชาชนมีการยินยอม อ่างเก็บน้ าก็จะสามารถสร้างได้โดยเร็ว ส่วนประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ จ านวน 175 หลังนั้น รัฐบาลจะให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอ่างเก็บน้ านี้ด้วย      
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ซึ่งถ้าหากสร้างจะสร้างในพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการอนุมัติก่อน ยังไม่สร้างในพ้ืนที่อุทยาน ในปีพุทธศักราช 2565    
จะท าการส ารวจพื้นที่ทันที และจะของบประมาณในปีพุทธศักราช 2566 เมื่อได้รับงบประมาณจะใช้ระยะเวลา
ในการสร้างอ่างเก็บน้ า 3 ปี และจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2570 

1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากถนน    
ที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะเขตหนองจอก โดย นายศิริพงษ์ รัสมี     
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

    - เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ      
ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 

1.2.6 กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ โดย นายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์     
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      - เนื่องจากรัฐมนตรีที่ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ        
ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
      1.3.1 กระทู้ ถามแยกเฉพาะเรื่อง ปัญหาอัตวินิ บาตกรรมของประชาชน         

เพราะพิษเศรษฐกิจ โดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย       
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

     1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การก่อสร้างสะพานข้ามถนนและขยายถนน           
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถนนโชคชัย - เดชอุดม และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 221 สายศรีสะเกษ - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ในเขตพ้ืนที่อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ       
โดยนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ      
รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งเป็นเรื่องตามระเบียบวาระ
หมายเลข 1.3.2 - 1.3.3 เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 

     1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ปัญหาน้ าท่วมจากการบริหารจัดการน้ าเขื่อน    
บางลาง โดยนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล           
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรี          
ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  

1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินราชพัสดุแปลง กท. 0475 
ให้กับประชาชนใน พ้ืนที่ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยนายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิก                 
สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา 

 (1) พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงิน        
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

 (2) รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้ เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้รับผลกระทบ              
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     ที่ประชุมรับทราบ 
2.2 รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยา เด็ก เยาวชน 

และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

     (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 

      ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 รับทราบสรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมต่อข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้  

      (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)  

 ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
ออนไลน์และการท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)   

 ที่ประชุมรับทราบ 

2.5 รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมาย     
ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (โฮปเวลล์) ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)   

 ที่ประชุมรับทราบ  

2.6 รับทราบผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตรวจพบ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

      (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมน าเรื่องอ่ืนๆ มาพิจารณาเพ่ือตั้งกรรมาธิการ
สามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
เพราะลาออก (นายไผ่ ลิกค์) 
                  สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายยุทธนา โพธสุธน 

 ต่อจากนั้น สมาชิกฯ เสนอให้น าเรื่องด่วนที่ 1 – 6 ขึ้นมาพิจารณาก่อน ที่ประชุม       
ไม่ขัดข้อง ประธานฯ จึงน าเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  1 - 6 พิจารณาต่อจากการประชุม                     
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
ดังนี้   

เรื่องด่วน 
1. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกที่ 3 และจากการบริหาร
จัดการของ ศบค. เพ่ือมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป โดย นายชลน่าน ศรีแก้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  

2. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 และเสนอแนะต่อรัฐบาล ให้ยกเลิกค าสั่งนายกรัฐมนตรี     
ที่ 76/2563 และยุบ ศบค. เพ่ือมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ   

3. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาเยียวยา ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ในระลอกใหม่ เพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ      
ที่ ได้รับผลกระทบเพ่ือมีมติส่ งให้ รัฐบาลรับไปด าเนินการต่อไป โดย นายสิริพงศ์  อังคสกุล เกียรติ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ   

4. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางป้องกัน
แก้ไขและเยียวยาการระบาดของเชื้อโควิด -19 ระลอก 3 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดย นายจาตุรงค์ 
เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ และนายโอชิษฐ์ เกี ยรติก้องชูชัย สมาชิก              
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ   

5. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาจากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระลอกที่ 3 และระลอกต่อไป ทั้งในการป้องกัน เฝ้าระวัง    
และรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปด าเนินการต่อไป โดย นายเรวัต วิศรุตเวช 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ  

6. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่อง การแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการโรคโควิด - 19 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จนยากที่จะควบคุมได้เพ่ือให้   
สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายทั่วไป และส่งให้รัฐบาลด าเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร      
ข้อที่  54 และข้อที่  50 โดย นายบัญ ญั ติ  เจตนจันทร์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จั งหวัดระยอง                
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
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สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และตั้งข้อสังเกตในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ รัฐบาลควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ติดเชื้อที่รักษาตนเองที่บ้าน ว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
ในปัญหาเตียงผู้ป่วยขาดแคลน พร้อมทั้ งควรจัดหาฟ้าทะลายโจรในเบื้องต้น การสื่อสารในภาวะวิกฤต       
สร้างความสับสนให้กับประชาชน เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) และกรุงเทพมหานครมีการประกาศที่ขัดแย้งกันบ่อยครั้ง เป็นการซ้ าเติมกับประชาชน             
ผู้เดือดร้อน อีกทั้ง การบริหารวัคซีนมีความผิดพลาดไม่ครอบคลุม เกิดความล่าช้า ไม่อนุมัติให้เอกชนจัดหา
วัคซีนทางเลือก ประชาชนเดือดร้อน จนท าให้เกิดการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้น  รัฐบาลต้องจัดซื้อวัคซีน            
ที่มีคุณภาพให้กับประชาชน ต้องเร่งตรวจเชิงรุก ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และเสนอให้คนไทย      
มาพิจารณาปัญหานี้ร่วมกัน เพ่ือหาทางออกให้กับประเทศด้านท่องเที่ยว รัฐบาลช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุม    
ต้องค านึงถึงทุกภาคส่วน พ้ืนที่ให้บริการนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ซ่ึงผลกระทบของการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศ     
ของรัฐบาล ขอเสนอแนะให้รัฐบาลค านึงถึงการแพทย์มากกว่าการเมือง เพราะจะเกิดความเสียหาย             
ไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง ต้องมีเป้าหมายและก าหนดแผนระดับประเทศ ระดับจังหวัด และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เพ่ือให้ประเทศได้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปในที่สุด  ส าหรับในกรุงเทพมหานคร     
มีประชาชนจ านวนมากท่ีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่มีเตียงรอรับเพียง 3,000 กว่าเตียง ท าให้ประชาชนไม่ได้รับ
การอ านวยความสะดวกเท่าที่ควร จึงท าให้ประชาชนที่ติดเชื้อจ าเป็นต้องรอรถจากโรงพยาบาลมารับ           
ท าให้ผู้ป่วยบางคนต้องเสียชีวิตในบ้านพัก นอกจากนี้ มีประชาชนบางส่วน ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
เดินทางมากางเต็นท์ และปูเสื่อนอนเพ่ือรอรับบัตรคิวเพ่ือเข้าตรวจจุดคัดกรองโควิด-19  ส าหรับในส่วนของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการระบาดของเชื้อโควิด-19 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มของ
จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแลรักษา
ผู้ป่วยอาจไม่เพียงพอ แนวคิดในการจัดตั้งสถานที่รักษาพยาบาล และการเตรียมระบบบริการในการดูแลผู้ป่วย
จ านวนมากเป็นสิ่งส าคัญ เช่น การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งอาจจัดตั้ง
ขึ้นในบริเวณที่เป็นโรงพยาบาล หรือ สถานที่ที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขมาก่อน เช่น วัด โรงเรียน 
โรงยิม หรือ หอประชุมขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และความต้องการของชุมชน รวมถึง
ทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีอยู่ โดยจะมุ่งเน้น เรื่องการดูแลผู้ป่วยในสภาวการณ์ที่มีการระบาด ทั้งนี้ 
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเรียกร้องไปยัง
รัฐบาลให้เร่งจัดสรรวัคซีน รวมถึงเร่งทบทวนการแก้ปัญหาระบาดที่พบว่าแพร่ไปยังพ้ืนที่ต่างจังหวัด เนื่องจาก
มาตรการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างที่ท าให้พบการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับภูมิล าเนา อีกทั้งขอให้มีมาตรการ     
ที่เข้มงวดต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค พร้อมทั้งเสนอแนะให้การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานคร 
ไปยังภูมิล าเนาโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื่องจากการเดินทางโดยรถยนต์มีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก
นอกจากนี้ นักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ไม่สามารถเข้ากลับมาประเทศไทยได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซ่ึงนักศึกษาที่จะจบการศึกษาจากต่างประเทศภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
และหลักฐานส าคัญในการขออนุญาตเพ่ือเข้าต่างประเทศ (วีซ่า) จะหมดอายุในเดือนสิงหาคม 2564 ดังนั้น   
ขอเรียกร้องรัฐบาลให้ความช่วยเหลือให้กับกลุ่ มนั กศึกษาดั งกล่ าวด้วย  ตลอดจนกลุ่ มคนพิการ                     
ที่ยังไม่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน เนื่องมาจากกลุ่มคนพิการบางส่วนอ่านหนังสือไม่ออก ไม่สะดวก            
ในการเดินทางไปรับการฉีดวัคซีน ต้องเสนอให้ ศบค.พิจารณาจัดฉีดวัคซีนเฉพาะกลุ่ม และขอให้โรงพยาบาล
หรือสถานีอนามัยประจ าต าบลมีบทบาทมากยิ่ งขึ้น  และควรจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม                  
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ให้มีรัฐสวัสดิการที่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งปัญหาอัตวินิบาตกรรมของประชาชน         
เพราะพิษเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น รัฐบาลไม่ได้กล่าวถึงการเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ สร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้ประกอบการอย่างทั่วหน้า นอกจากนี้  ในสภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19         
ขอให้รัฐบาลเปิดการจัดซื้อวัคซีนได้อย่างเสรี อาทิ ไฟเซอร์ สปุตนิก จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เพ่ือให้ประชาชน
คนไทยได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพราะวัคซีนซิโนแวค ที่ประชาชนคนไทยฉีดในขณะนี้  บางประเทศ        
ไม่ยอมรับ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในโครงการวัคซีนแห่งชาติ 

ผู้เสนอญัตติได้สรุปว่า สมาชิกฯ ได้เสนอเชิงมาตรการการแก้ปัญหาด้านการแพทย์      
การสาธารณสุข ให้มีการจัดตั้งเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือไปสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว การตรวจผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร  
ที่ประชาชนควรได้ตรวจทุกคน การกระจายวัคซีน การบริหารวัคซีน ควรเป็นไปอย่างเป็นระบบ หากม ี      
การล็อกดาวน์ต้องมีมาตรการที่ชัดเจน การส่งผู้ป่วยกลับสู่ภูมิล าเนา โดยมีมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดในการ    
ส่งตัวผู้ป่วยไปยังจังหวัดอ่ืนภายใต้แผนการรองรับที่รัดกุมเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ นอกจากนี้ การบริหาร
จัดการโครงสร้างของ ศบค. เป็นศูนย์รวมอ านาจแต่ดูแลไม่ทั่วถึง ต้องมีการกระจายอ านาจให้กับหน่วยอ่ืนดูแล 
ซึ่งรัฐบาลต้องยอมรับในการบริหารที่ล้มเหลวและเร่งแก้ไขปัญหาโดยน าเข้าวัคซีนโดยเร็วเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 
ซึ่งต้องมีการน าเข้าวัคซีนที่หลากหลาย โดยวัคซีนดังกล่าวต้องมีงานวิจัยรองรับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัคซีน 
ต้องป้องกันการน าเชื้อจากต่างประเทศ เร่งการตรวจหาเชื้ออย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มคนงานและชุมชน
แออัด ควบคุมบุคคลเสี่ยง พ้ืนที่ เสี่ยง ตลอด 24 ชั่วโมง เร่งให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รัฐบาล           
ต้องกระจายอ านาจบริหารไปยังท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการที่ทั่วถึง ทบทวนการท าแซนด์ บ็อกซ์ เนื่องจาก
ไม่ได้ท าในทุกจังหวัดและประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน ด้านการเยียวยาขอให้จัดสรร         
เป็นเงินสดไม่สร้างเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอของสมาชิกฯ ทุกท่านจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และหวังว่ารัฐบาลจะน าไปพิจารณาและเร่งแก้ไขต่อไป 

เนื่องจาก สมาชิกฯ มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ประธานฯ จึงขอใช้อ านาจตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 88 ส่งเรื่องไปให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุม 
 

 
 
ปิดประชุมเวลา 20.56 นาฬิกา 
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